

Đảm bảo điều kiện thông quan thông suốt tại Hải Phòng và Quảng Ninh

20:09 08/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngay trong sáng 8/9, đoàn công tác Tổng cục Hải quan do đồng chí Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ làm Trưởng đoàn đã kịp thời đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 tại Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan Quảng Ninh và Hải đội Kiểm soát chống buôn lậu trên biển khu vực miền Bắc, Cục Điều tra chống buôn lậu- đóng tại địa bàn Quảng Ninh.

Hải Phòng và Quảng Ninh chính là hai địa phương nằm trong tâm bão và chịu tác động nặng nề nhất từ cơn bão số 3.

Sau khi trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ đã biểu dương sự chủ động của Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan Quảng Ninh và Hải đội Kiểm soát chống buôn lậu trên biển khu vực miền Bắc trong triển khai các biện pháp phòng, chống bão số 3, qua đó hạn chế thấp nhất các thiệt hại do cơn bão gây ra.



Quang cảnh buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ công chức, người lao động của các đơn vị chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, đặc biệt là các đơn vị đứng chân trên địa bàn tâm bão là Hải Phòng và Quảng Ninh.

Để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu, việc thực hiện thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa diễn ra thông suốt, thuận lợi, không gây ảnh tắc hàng hóa tại hai địa bàn quan trọng là Hải Phòng và Quảng Ninh, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, khẩn trương khắc phục các hậu quả, thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra để ổn định cuộc sống và công việc; tích cực, chủ động phối hợp với Cục CNTT và Thống kê hải quan và các vụ, cục chức năng khối cơ quan Tổng cục Hải quan đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin.

Đồng thời, các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan tại các kho, bãi, cảng trên địa bàn để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình mưa bão để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa... Tổng cục trưởng yêu cầu quá trình thực hiện nhiệm vụ trong

bối cảnh hiện nay, nếu có khó khăn vướng mắc các đơn vị cần kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan để tháo gỡ.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ lưu ý, dù bão số 3 đã tan, nhưng những ảnh hưởng sau bão còn rất lớn, nhất là nguy cơ về mưa lũ ở các tỉnh biển giới phía Bắc, do đó, các đơn vị hải quan trên cả nước phải tiếp tục triển khai đầy đủ, nghiêm túc các phương án để đảm bảo an toàn cho cán bộ công chức, người lao động và đảm bảo tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu gắn với nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, phòng chống buôn lậu.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan sẽ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để các đơn vị sớm khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 để cuộc sống, công việc trở lại bình thường.



Đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả của cơn bão số 3.

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và lãnh đạo các cấp, các đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão theo quy định. Đến nay, 100% bộ cán bộ công chức, người lao động của các đơn vị đều an toàn; cơ bản tài sản, máy móc, trang thiết bị của các đơn vị được đảm bảo, không có thiệt hại lớn, công tác quản lý nhà nước về hải quan được đảm bảo.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/dam-bao-dieu-kien-thong-quan-thong-suot-tai-hai-phong-va-quang-ninh>